



ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ในวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน ๒ รายการนั้น

บัดนี้ การจัดหาผู้รับจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน ๒ รายการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริวรรณ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๙ บาท (สามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

จำเอก

(เฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา



## ประกาศจังหวัดยะลา

### เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของจ้างจัดทำป้ายไวเนลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดยะลา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ขอจ้างจัดทำป้ายไวเนลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ การจัดหาผู้รับจ้างจัดทำป้ายไวเนลจัดเวทีชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญกราฟิคมิเดียโฆษณา (ส่งออก, ขยายส่ง, ขยายปลีก, ให้บริการผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จำเอก

(เฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา